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  หลังจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
เยี่ยมการกระจายหน้ากากอนามัยให้บคุลากรทางการแพทย์ ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน  ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญ
พาญิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ขอขอบคุณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังจากที่ประชุมกับท่านมาวันก่อนเห็นว่ามองภาพรวม
และได้กระจายหน้ากากอนามัยไปแล้วตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนมากได้รับการแก้ไขทันทีและไดร้ับโควตา้
อย่างชัดเจนและได้รับของแล้วท าให้โรงพยาบาลสามารถบริหารสิ่งที่รับมาได้  โรงพยาบาลนั้นอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้
มากเราพยายามให้ความรู้กับคนทั่วไปว่า เราตรวจคนไข้วันละ 1,600 คน เราพยามให้ความรู้กับคนที่ไม่ใช่กลุ่ม
เสี่ยงให้ใช้หน้ากากผ้าเพราะประเทศเรามีก าลังการผลิตที่จ ากัด และคนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองคนที่กลับมาจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนอื เช่น เชียงราย เรามีหน่วยพิเศษซึ่งต้องใช้สิ่งพวกนีอ้ยู่ และคนไข้ที่เป็นไข้ทกุคน
จะได้รับหน้ากากที่จัดสรรมานี้ เพราะเราไม่อยากให้แพร่กระจาย ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและภาครัฐเดิมทีนั้น
นโยบายไม่ชัดจึงเกิดกระแสขึ้นมาเมื่อสองถึงสามอาทิตย์ที่แล้วว่าโรงพยาบาลออกมาโวยวายว่า ท าไมเราไม่มี
หน้ากาก ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีมาท ากระบวนการที่ถูกต้องและมองภาพใหญ่ชัดเจน ขอกราบขอบพระคุณท่านมาก 

ส าหรับ 100,000 ชิ้นต่อวันที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับนั้น จะจัดสรรให้โรงพยาบาล 382 โรง  
เราจะเป็นตัวกลางในการจัดสรร และอีก 40 ,000 ชิ้นต่อวัน เราประชุมกันว่าคลินิกทันตแพทย์ คลินิกหมอ  
ได้รับ 40,000 ชิ้นต่อวัน เราจะหาวิธีจัดสรรไปสู่คลินิกทั่วประเทศ เพราะต้องป้องกันทุกคลินิก ถ้าใช้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการแพทย์ใช้อย่างไม่ฟุ่มเฟือย หน้ากากผ้าส าหรับคนที่ไม่เสี่ยงถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่ง เพราะก าลัง 
การผลิตของประเทศเราน้อย เราน่าจะด าเนินการไปต่อไปได้ 
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